



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๐๓

ที่ พร.๐๐๒๓.๑/- วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์

เรียน นายกองจัดการบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

ตามที่จังหวัดแพร่ ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและพิจารณาดำเนินการท้องถิ่นเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ตามหนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนมาก ที่ พร ๐๐๒๓.๑/ว ๒๘๗๑ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ในด้านสถานที่ การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน การประชาสัมพันธ์ หรืองานด้านอื่นๆ ให้ดำเนินการได้ตามที่ได้รับมอบหมาย และกรณีจังหวัด/อำเภอ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า เพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา ดังนี้

๑. กรณีจังหวัด/อำเภอ มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์

๑.๑ ให้จังหวัด/อำเภอ กำกับโครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยให้กำหนดกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในเขตจังหวัด/อำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่เป็นหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบด้วย รวมทั้งกำหนดกิจกรรมที่จะมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการไว้ในโครงการดังกล่าวอย่างชัดเจนเพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อน

๑.๒ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ นำโครงการของจังหวัด/อำเภอ มาประกอบในการใช้จ่ายงบประมาณตามหมวดรายจ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องจัดทำโครงการใหม่

๑.๓ วงเงินที่จะเบิกจ่ายได้จะต้องพิจารณาจากวงเงินในภาพรวมทั้งหมดของโครงการและอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. กรณีจังหวัด/อำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการเรื่องดังกล่าว ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้

๒.๑ กรณีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนมีระยะเวลาเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๒.๒ หากโครงการที่ขอรับการสนับสนุนมีระยะเวลาเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไปให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

/๓. เนื่องจาก...

๓. เนื่องจากการดำเนินการตามโครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์เป็นการจัดงานร่วมกันระหว่างจังหวัด อำเภอก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเขตจังหวัดหรืออำเภอก เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสถวายความจงรักภักดีและถวายความอาลัยอย่างทั่วถึง จึงมิใช่การทำกิจกรรมนอกเขต

ในการนี้ จึงขอให้ท้องถิ่นอำเภอกแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ทราบและพิจารณาดำเนินการตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๓๖๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นายต่อพงษ์ ทักษิณโคต)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและรักษากองถิ่น รักษาราชการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่